



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๒๕๙

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวม ๗/ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดิฉัน

(นางสิริกาญจน์ สุวณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
กองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทท.คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยวันลอยกระทง-ขอประชาชนไม่ลงน้ำไปเก็บเงินในกระทงวันเกิดอันตรายถึงชีวิต	มติชน แนวหน้า เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยรัฐ naewna matichon siamrath thereporters thainews khaosod naewna thestandard ch๗ thebangkokinsight mgronline mcot prachachat newtv innews fm๙๑bkk ryt๙ infoquest js๑๐๐ ch๗plus ๗๗kaoded twitter.com/thestandardth twitter.com/Matichon Online twitter.com/๓Plusnews	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผว.กทท. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทท. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕ ว่า กทท.มีมาตรการความปลอดภัยในช่วงก่อนวันลอยกระทง โดยสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) และสำนักงานเขต ตรวจสอบความปลอดภัย รวมทั้งความมั่นคงแข็งแรงของท่าเทียบเรือ ท่าหน้า และโป๊ะ ๔๐๔ ท่า พบมีสภาพพร้อมใช้งาน ๓๗๖ ท่า และไม่พร้อมใช้งาน ๒๘ ท่า สวนสาธารณะที่เปิดให้ประชาชนลอยกระทงมี ๓๓ แห่ง ได้มอบหมายให้ รป.กทท. ลงพื้นที่ติดตามดูแลและควบคุมการเข้าออก ส่วนการเก็บเงินในกระทงไม่มีกฎหมายห้าม แต่จะให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำว่าไม่ควรลงไปในน้ำ หากต้องการทำบุญแนะนำให้นำเงินไปบริจาค โดยจะหาตู้รับบริจาคตั้งไว้ให้ หากใส่เงินในกระทงเด็กจะไปแย่งกันเก็บ ซึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุจมน้ำและเสียชีวิต ส่วนการเล่นดอกไม้ไฟตามสถานที่ใหญ่ ๆ ต้องขออนุญาตจากสำนักงานเขต ส่วนประชาชนทั่วไปกฎหมายห้ามเล่น พร้อมทั้งขอความร่วมมือ เพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย</p> <p>- ที่ผ่านมากะทงโพงลดลงไปมาก เหลือแต่กระทงที่ทำจากวัสดุย่อยสลายได้ แต่ปล่อยให้ย่อยสลายเองไม่ได้ เพราะน้ำจะเน่า ซึ่ง กทท.จะจัดเก็บให้หมดในเช้าวันรุ่งขึ้น พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้กระทงที่ย่อยสลายได้ เพราะสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เข้มงวดมาตรการดูแลความปลอดภัยในการจัดงานเทศกาลลอยกระทง ปี ๒๕๖๕ ด้วยการตรวจสอบความแข็งแรงของโป๊ะ-ท่าเรือ และป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้ง การดูแลความปลอดภัยกรณีผู้มาร่วมงานจำนวนมาก</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมตามภารกิจหน้าที่ของ กทท.ในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕</p>
๒	ผว.กทท.ระบุช่วงนี้อากาศแห้งติดไฟง่าย สิ่งทุกเขตตรวจจุดเสี่ยงทำคู่มือแจกประชาชน	มติชน แนวหน้า Innews matichon thestandard	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผว.กทท. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมและการป้องกันอัคคีภัยว่า สถานการณ์ในช่วงนี้ความชื้นในอากาศลดลงอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๗๐ ทำให้มีอากาศติดไฟง่ายขึ้น จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ทุกสำนักงานเขต ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงทั้งหมด ทั้งเรื่องถังดับเพลิง โทรศัพท์มือถือประจำชุมชน จุดประปาหัวแดงที่น้ำประปาเข้าไม่ถึง ความพร้อมของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.กทท.) ดูแลเรื่องขยะที่เป็นเชื้อเพลิงในชุมชน และให้สำนักงานเขตให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยเพิ่มเติม รวมถึงให้ สปภ.จัดทำคู่มือแจ้งเตือน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันเหตุอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมจัดทำคู่มือแจ้งเตือนประชาชนในช่วงฤดูหนาวอากาศแห้ง ขอให้ระมัดระวังเหตุอัคคีภัย</p>	<p>- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความพร้อมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันเหตุอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมจัดทำคู่มือแจ้งเตือน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๓	ผว.กทม. ตรวจติดตาม โครงการ รับมือฝุ่น PM๒.๕ สอนเด็กใช้ แอปฯ AirBKK ตรวจเช็ค คุณภาพอากาศ หลักเลี่ยงฝุ่น	แนวหน้า มติชน ข่าวสด siamrath innnews prachachat mcot naewna naewna khaosod mgronline innews thereporters dailynews twitter.com/Maticchon Online facebook.com/ TheReportersTH	ประชาชน - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณฝุ่น PM๒.๕ ที่โรงเรียนวิชูทิศว่า กทม.มีมาตรการป้องกันฝุ่น PM๒.๕ ในโรงเรียนสังกัด กทม. ๔๓๗ แห่ง โดยให้นักเรียนได้ตรวจคุณภาพอากาศประจำวันผ่านแอปพลิเคชัน Air BKK และเช็คธงคุณภาพอากาศ หากมีฝุ่นมากจะแจกหน้ากากอนามัยให้นักเรียนใส่ ๒ ชั้น ซึ่งจะสามารถกรองฝุ่นได้เกือบร้อยละ ๙๐ โดยไม่จำเป็นต้องใช้หน้ากาก N๙๕ ซึ่งมีราคาสูง ส่วน โรงเรียนวิชูทิศมีห้องปลอดภัย ๓ ห้อง เป็นห้องปิดมิดชิดกรองอากาศ สำหรับกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กที่มีโรคหอบหืด โรคประจำตัว หรือเด็กเล็ก หากถึงช่วงวิกฤตอาจพิจารณาให้หยุดเรียน หรือเข้าห้องปลอดภัย โดยมาตรการนี้ได้ดำเนินการในโรงเรียน กทม. ทั้ง ๔๓๗ แห่ง - ส่วนมาตรการกำจัดต้นตอฝุ่น ขณะนี้ได้เริ่มมีการเผาชีวมวลในพื้นที่รอบ ๆ กรุงเทพฯ รายงานล่าสุดข้อมูลจาก GISTDA ที่ จ.สระบุรี เริ่มเห็นจุด Hot Spot ซึ่ง กทม. จะดำเนินการเชิงรุก หากมีการเผาที่จังหวัดใดจะประสานแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ขอความร่วมมือให้ช่วยกำกับดูแล ส่วนในพื้นที่กรุงเทพฯ มีหน่วยเข้าไปดูแลแต่ละพื้นที่แล้ว โดยในช่วง ๒ วันนี้ ลมเริ่มชะลดตัวจะเห็นปริมาณฝุ่นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันที่ ๘-๑๐ พ.ย.๖๕ และปลายปีนี้จะระวังเรื่องการเผาชีวมวลเพิ่มขึ้น - พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ทปช.ของ ผว.กทม.กล่าวว่า นอกจากเรื่องฝุ่นแล้ว ตามนโยบายการศึกษาดีของ กทม. ยังเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครองและครู โรงเรียนวิชูทิศเป็นโรงเรียนต้นแบบในทุกมิติ เช่น ดำเนินการเรื่องทางข้ามถนน โดยติดตั้งปุ่มสัญญาณไฟในการข้าม และจะขยายผลไปยังโรงเรียนอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการป้องปรามสิ่งเสพติดในโรงเรียนเรื่องอาหาร และจากนี้เป็นต้นไป นักเรียนและบุคลากร รวมถึง ผอ.โรงเรียน จะต้องเรียนรู้วิธีการทำ CPR เพื่อช่วยชีวิตเบื้องต้น นอกจากนี้ กทม.ได้ติดตั้งระบบ Thai School Lunch for BMA โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด กทม. สามารถกำหนดรายการอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ	ด้านบวก - จัดโครงการ “ห้องเรียนสูฝุ่น” เพื่อให้ความรู้เรื่องค่าฝุ่นและการปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ในโรงเรียนสังกัด กทม. - ดำเนินมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัด กทม.	ประชาชน - สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานการศึกษา สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมทั้งการขับเคลื่อนโครงการ “ห้องเรียนสูฝุ่น” และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM๒.๕ ตลอดจนมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัด กทม.

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๕	กทม. เร่งซ่อมแซม ทำความสะอาด ถนนวิฑู - สุขุมวิท ติดตั้ง CCTV ในจุดพื้นที่ล่อ พร้อมรับ ประชุม APEC ๒๐๒๒	มติชน thereporters siamrath matichon facebook.com/ TheReportersTH	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕ เรื่องการเตรียมความพร้อมการประชุม APEC ๒๐๒๒ ว่า ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ กทม.คือ ดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งได้ปรับปรุง ถนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยลาดยางถนนวิฑูและถนนสุขุมวิท รวมทั้งการ ตกแต่งสถานที่ การจัดสวน การบรรเทาสาธารณภัย โดย กทม.ได้จัดหน่วย ดับเพลิงประจำจุดต่าง ๆ ตามที่มีการร้องขอ ส่วนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเสริมในจุดที่เป็นพื้นที่ล่อ ทั้งนี้ กทม.พร้อมสนับสนุนการจัดการประชุม APEC ๒๐๒๒ อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็น งานสำคัญของประเทศและเป็นงานระดับโลก และขอเชิญชวนประชาชน ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกัน</p> <p>- กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซ่อมน้ำพุที่เกิดความเสียหาย ด้านหน้าศูนย์ การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ ติดกับสวนเบญจกิติ ตามข้อสั่งการของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทดสอบระบบ ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ในวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๕ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. พร้อมจัดวงดนตรีสุนทราภรณ์ เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดน้ำพุ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือ เตรียมความพร้อมในทุกมิติ รับการประชุม APEC ๒๐๒๒ ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การเตรียมความพร้อมด้าน สถานที่และงานด้านอื่น ๆ ที่ กทม.รับผิดชอบรองรับ การจัดประชุม APEC ๒๐๒๒</p>
๕	รผว.กทม. ติดตามการ ดำเนินงาน ตามนโยบาย ผว.กทม. ในพื้นที่ เขตคลองสามวา	matichon innews mgronline	<p>- นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่เขตคลองสามวา เพื่อ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ ผว.กทม. ว่า ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหาร ราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เขตคลองสามวา ปัจจุบันเขตฯ เปิดให้บริการ ๖ ฝ่าย สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน พบพื้นที่ห้องบริการมีขนาดเล็กคับแคบ ไม่สามารถรองรับผู้รับบริการที่มี จำนวนมากได้ ระบบงานการคำนวณภาษีต่าง ๆ ต้องดำเนินการผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตของ กทม.ซึ่งคอมพิวเตอร์ประจำจุด BFC ยังไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้รับบริการ เนื่องจากเขตคลองสามวาเป็นเขตที่มีประชากรมากที่สุด อีกทั้งมีประชากร แฝงและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ได้ให้ คำแนะนำในการแก้ปัญหา เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก และรวดเร็ว</p> <p>- จากนั้นติดตามมาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM๒.๕ โครงการก่อสร้าง</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ติดตามการดำเนินงานตาม นโยบาย ผว.กทม.ในพื้นที่ เขตต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความ คืบหน้าการให้บริการใน ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด มาตรการป้องกัน ฝุ่น PM๒.๕ การปรับปรุง ภูมิทัศน์ถนนสวย การคัดแยก ขยะในชุมชน และการจัดทำ สวนสาธารณะใน พื้นที่เขต ต่าง ๆ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ขนาดใหญ่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ SENERA SENIOR WELLNESS โดยมีมาตรการ สุ่มตรวจควันดำรถบรรทุกเข้า-ออกที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง ตรวจวัดควันดำ รถบรรทุกใช้งานในแพลนท์ปูน การปฏิบัติงานประจำจุดตรวจวัดควันดำ ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจรเป็นประจำทุกเดือน การตรวจวัดควันดำ รถยนต์ราชการ ส่วนการตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน ได้ ตรวจสอบ แนะนำ ควบคุมสถานประกอบการที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในพื้นที่ ไม่ให้ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด - ได้ติดตามการดำเนินโครงการถนนสวย (ปลูกต้นไม้ ๑ ถนน ๑ เขต) ถนน สามวา เยี่ยมชมต้นแบบการคัดแยกขยะ ชุมชนมีสียัดฮีตยาตุลอิสลามียะห์ (แสนแสบ) ซอยประชาร่วมใจ ๗ สำรวจสวน ๑๕ นาที ถนนราษฎร์ร่วมใจ ซอยประชาร่วมใจ ๖๒ พื้นที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๔๕ ตารางวา กรมสิทธิที่ดินกระทรวง มหาดไทย (เบ็ญทรายกองดิน) เป็นพื้นที่ที่จะสร้างสวนใหม่ อยู่ระหว่างการ ปรับปรุงพื้นที่</p>		
๖	กทม.หารือ การเช่าพื้นที่ ทำห้องสุขา สาธารณะ ให้บริการ ประชาชน	mgronline fm๙๑๖kk	<p>- รศ.ทวิดา กมลเวชช รพ.กทม. กล่าวหลังประชุมหารือความเป็นไปได้การ ร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ในการเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการห้องสุขาสาธารณะในพื้นที่ของกรุงเทพฯ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธ์รัฐสวิสฯ และบริษัท มิสเตอร์ลู (Mister Loo) ประเทศไทย จำกัด ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงความเป็นไปได้ ในการเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการห้องสุขาสาธารณะในพื้นที่ หรือสถานที่ที่อยู่ ในความรับผิดชอบของ กทม. ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ เอกชน (Public Private Partnership : PPP) โดยบริษัท มิสเตอร์ลู (Mister Loo) ประเทศไทย จำกัด เป็นบริษัทสัญชาติสวิสที่ดำเนินการออกแบบ ก่อสร้าง บริหารจัดการห้องสุขาสาธารณะแบบครบวงจร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวกที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย และได้ทำสัญญากับสำนักงาน ตลาด กทม. เช่าพื้นที่ให้บริการห้องสุขาภายในตลาดธนบุรี เขตทวีวัฒนา และมีแผนงานที่จะดำเนินการขยายห้องสุขาสาธารณะในพื้นที่อื่นของ กรุงเทพฯ ซึ่ง กทม.มีความยินดีที่ภาคเอกชนต่างชาติสนใจที่จะมาร่วม พัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือ พิจารณาการร่วมทุนระหว่าง ภาครัฐและเอกชนในการเช่า พื้นที่ เพื่อให้บริการห้องสุขา สาธารณะในพื้นที่ของ กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานตลาด กทม. และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาการร่วมทุน ระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการ ห้องสุขาสาธารณะในพื้นที่ ของกรุงเทพฯ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๗	นายกรัฐมนตรีห่วงใยการจัดงานวันลอยกระทงขอทุกภาคส่วนระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ	mgronline naewna innews thaigov prachachat	<p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ในเทศกาลลอยกระทง ปี ๒๕๖๕ ขอให้ทุกภาคส่วนระมัดระวังในการจัดพื้นที่ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งขอให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมงานวันลอยกระทงด้วยความปลอดภัย ซึ่งผู้จัดงานต้องมีมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับและดูแลประชาชนจำนวนมากที่จะเข้าร่วมกิจกรรม เน้นย้ำทุกหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกำหนดมาตรการจัดงานอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบและอำนวยความสะดวกการจราจรทั้งทางน้ำและทางบก รวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยของท่าเทียบเรือ โปะต่าง ๆ เน้นรักษามาตรการป้องกันโควิด 19 พร้อมเชิญชวนทุกคนแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือผ้าท้องถิ่นเข้าร่วมประเพณี ร่วมกันใช้วิถีธรรมชาติดีที่ย่อยสลายง่ายมาประดิษฐ์กระทง เพื่อร่วมกันรักษาและป้องกันการเกิดมลพิษต่อสายน้ำและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานงาน “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน” ในวันที่ ๘ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมประเพณีลอยกระทงที่ทรงคุณค่า สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- สืบสานเทศกาลลอยกระทงและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ ภายใต้อาณาเขตความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19</p>	<p>- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนร่วมงานเทศกาลลอยกระทงที่จัดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19</p>

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์